

Tổng hợp 6 phòng khám sản phụ khoa đáng tin cậy nhất tại Hà Nội

Phòng khám sản phụ khoa ở đâu vừa đảm bảo chất lượng mà giá cả lại phải chăng là điều được đông đảo phái yếu muốn tìm hiểu. Phần tiếp theo là tổng hợp phòng khám sản phụ khoa đáng tin cậy nhất ở Hà Nội, mời các bạn vận dụng.

Tổng hợp phòng khám sản phụ khoa đáng tin cậy nhất tại Hà Nội



1. Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương

Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương hiện là khu vực đầu ngành của chuyên ngành sản phụ khoa, sinh nở ý định và sơ sinh và là khu vực tập huấn đại học, sau đại học; thí nghiệm khoa học, chỉ đạo tuyến và chuyển giao công nghệ về chuyên ngành sản phụ khoa, sơ sinh trong phạm vi cả nước.

Trong đó, Khoa Phụ Ngoại thuộc phòng khám có nhiệm vụ kết luận, chữa một số chứng bệnh sản phụ khoa, bệnh u nang buồng trứng, u xơ cổ tử cung và tiến hành một số phẫu thuật vô sinh hiếm muộn, dị dạng sinh dục. đội ngũ bác sỹ trực tiếp thăm khám cho người bị bệnh là các bác sỹ chuyên khoa đầu ngành của cả nước trong lĩnh vực sản phụ khoa.

Lần đầu tiên tại nước ta, bệnh viện Phụ Sản Trung Ương đã tiến hành đạt được kết quả công nghệ mới giúp một số chị em phụ nữ bị tắc vòi dạ con đoạn kẽ không cần phải thụ thai trong ống nghiệm vẫn có thể có bầu. Đây là bước tiến đáng kể trong nền y học nước nhà.

2. Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cũng được nhiều chị em phụ nữ biết đến là một phòng khám sản phụ khoa tốt hơn hết nước ta hiện nay. Phòng khám này được coi là chuyên khoa hạng I của thủ đô với đội ngũ y bác sỹ có bề dày kinh nghiệm và tay nghề cao, có khả năng khắc phục tốt một số ca bệnh khó.

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội là trung tâm y tế hạng I của thủ đô Hà Nội, địa chỉ chất lượng của cư dân thủ đô cùng với một số vùng lân cận trong việc phục vụ khả năng có con. Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội không chỉ tiến triển mạnh mẽ một số lĩnh vực như sản khoa, sản phụ khoa, KHHGD mà còn đặc biệt ưu tiên tiến triển một số lĩnh vực mũi nhọn như hỗ trợ sinh nở, kết luận trước sinh và chẩn đoán trước sinh.

Người bị bệnh tới khám sẽ được một số y bác sĩ trình độ chuyên môn cao, nhiệt liệt chu đáo tận tình khám chữa tại khoa thăm khám, khoa Chuyên khám, chữa một số bệnh về sản phụ khoa như: viêm nhiễm phụ khoa, chứng bệnh cổ dạ con, u bướu phụ khoa; chia sẻ tiền hôn nhân, trước thời kỳ mãn kinh, hết kinh và nhận biết sớm ung thư để có hướng chữa kịp thời.

3. Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Bệnh viện đại học Y Hà Nội được thành lập vào năm 2007 danh tiếng có nhiều giáo sư, tiến sĩ và là những người có trình độ chuyên môn, kiến thức chuyên ngành cao trong việc thăm khám, chữa một số chứng bệnh viêm nhiễm phụ khoa cho chị em phụ nữ.

Hiện nay, Bệnh viện đại học Y Hà Nội đang là một trong số các phòng khám sản phụ khoa có tiếng đang được nhiều cư dân mắc bệnh trĩ trên cả nước tìm tới. Tại đây được coi như là phòng khám sản phụ khoa vệ tinh, được đầu tư nhiều thiết bị y tế, thiết bị máy móc để phục vụ cho việc khám, chữa bệnh cho người bị bệnh.

Một số lĩnh vực thăm khám, chữa của phòng khám như: Khám, chữa một số bệnh về dạ con, âm hộ, buồng trứng, phần phụ...; khám và chữa chu kỳ kinh nguyệt bị rối loạn, khí hư bất thường; khám chữa vô sinh hiếm muộn ở phái yếu giới... Do là phòng khám sản phụ khoa khoa đáng tin cậy nên phòng khám tiếp thụ cực kỳ đông người bị bệnh, cần đăng kí trước để không phải chờ.

4. Bệnh viện Quốc Tế Việt Pháp

Bệnh viện Quốc Tế Việt Pháp là phòng khám đạt tiêu chuẩn quốc tế mới đầu không chỉ ở Hà Nội mà còn ở miền Bắc nước ta. Đây là một mô hình phòng khám tư nhân vận động theo tiêu chuẩn quốc tế, là một trung tâm chăm sóc sức khỏe tư nhân mới đầu, được tổ chức dựa trên đội ngũ Y bác sĩ nước ta và Pháp. Vì chất lượng phục vụ Y tế không thể tách rời một số tiện ích ngoài Y tế, thiết bị máy móc tốt, hiện đại, tiên tiến.

Vận động theo mô hình bệnh viện công lập, phòng khám cung ứng hầu như một số tiện ích khám và chữa cho tất cả vấn đề y tế thường thấy. Đút vào vận động từ năm 1997, mới đầu, phòng khám Việt - Pháp mang tên là phòng khám Quốc tế. Đây là phòng khám liên doanh tại nước ta giữa một tổ chức Australia và bệnh viện Hữu Nghị Bạch Mai. Eukaria A.A - một tổ chức Pháp - đã mua lại cổ phần của đối tác phía tổ chức Australia và thành lập bệnh viện liên doanh Pháp - Việt độc nhất đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Hà Nội nói chung. Đến tháng 9/2000, phòng khám đổi tên thành phòng khám Việt - Pháp với 100% vốn đầu tư ngoại quốc.

Lúc người bị bệnh kết luận bị mắc bệnh viêm nhiễm phụ khoa, bệnh viện Quốc Tế Việt Pháp sẽ tiến hành cắt đi u bướu theo 2 cách: cách phẫu thuật nội soi được áp dụng cắt dạ con, bóc u xơ, soi buồng dạ con,... Cách ngoại khoa truyền thống được tiến hành trong phẫu thuật đường âm hộ, cắt dạ con đường âm hộ, một số phẫu thuật trong dị dạng sinh dục, sa sinh dục, bệnh u nang buồng trứng.

5. Bệnh viện đa khoa Thu Cúc

Bệnh viện đa khoa Thu Cúc với gần 20 năm làm việc trong lĩnh vực phục vụ sức khỏe cơ thể cộng đồng. Hiện nay với sự đầu tư đội ngũ thiết bị máy móc y tế hiện đại, tiên tiến cùng đội ngũ bác sĩ

chuyên khoa đầu ngành trong và ngoài nước, khoa sản phụ khoa của phòng khám ĐKQT Thu Cúc trở thành một trong không nhiều trung tâm chăm sóc sức khỏe mang khung quốc tế chuyên thăm khám và chữa một số bệnh viêm nhiễm phụ khoa.

Trung tâm chăm sóc sức khỏe khung trang cùng phong thái phục vụ nhiệt liệt, thân thiện bệnh viện đa khoa Thu Cúc chuyên thăm khám và chữa khỏi hoàn toàn một số bệnh viêm nhiễm phụ khoa, nam khoa như: viêm nhiễm bộ phận sinh dục, vô sinh hiếm muộn và một số bệnh lây qua quan hệ tình dục... đồng thời tại phòng khám còn có một số gói khám tầm khoảng soát ung thư sớm ở chị em phụ nữ hay gói kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân...

Với bảng giá được kê khai rõ ràng, sự thăm khám, chia sẻ cụ thể, chu đáo tận tình và tính bảo mật thông tin tuyệt đối... bạn có thể tin nhiệm chọn lựa phòng khám ĐKQT Thu Cúc để vượt qua nỗi e ngại vì căn bệnh viêm nhiễm phụ khoa của bản thân.

6. Bệnh viện quốc tế Hồng Ngọc

Bệnh viện quốc tế Hồng Ngọc được thành lập vào năm 2003 trong bối cảnh ở nước ta còn khá lạ lẫm với đội ngũ phòng khám tư nhân. Từ một số ngày đầu thành lập, Hồng Ngọc đã từng bước tạo dựng đáng tin cậy và danh tiếng với mô hình phòng khám - khách sạn đi đầu ở Hà Nội cùng với toàn vùng miền Bắc. Dù là lúc bấy giờ mô hình phòng khám - khách sạn hiện đang nhiều mới mẻ, tuy vậy bằng một số phấn đấu không ngừng, bệnh viện quốc tế Hồng Ngọc đã từng bước kết luận thương hiệu và ghi dấu ấn với khách hàng. Đến nay, Hồng Ngọc đã trở thành cái tên thường thấy và là địa chỉ y tế đáng tin cậy của nhiều người bị bệnh.

Bệnh viện quốc tế Hồng Ngọc có 3 tiện ích chính: Thai sản và đẻ con trọn gói; chữa vô sinh hiếm muộn hiếm muộn; khám và chữa sản phụ khoa. Ba tiện ích này được coi trọng đầu tư chuyên sâu từ trình độ chuyên môn của y bác sỹ đến cơ sở vật chất tiện nghi và thiết bị máy móc hiện đại, tiên tiến. Hầu như thiết bị máy móc y tế tại đây đều du nhập từ một số nước trên thế giới như: máy soi cổ dạ con, máy đốt laser, máy đốt tia hồng ngoại... giúp việc kết luận bệnh chuẩn xác và hỗ trợ quá trình chữa được tiến hành một cách trong thời gian ngắn, mọi mặt và hữu hiệu.

Phụ khoa tại bệnh viện quốc tế Hồng Ngọc được nhận xét cao cả về chất lượng chữa lẫn chất lượng phục vụ. Hiện nay ngoài phòng khám chính còn có 4 phòng khám Hồng Ngọc trực thuộc bệnh viện quốc tế Hồng Ngọc giúp cư dân có thể chọn lựa khu vực gần nhất.

7. Bệnh viện đa khoa Saint Paul

Bệnh viện đa khoa Saint Paul trên khu vực gắn kết: phòng khám Ngoại Khoa Saint Paul, phòng khám Nhi Khoa Hà Nội, phòng khám khu phố Ba Đình và phòng khám sản phụ khoa Hà Nội. Phòng khám có 520 giường bệnh, là khu vực đầu ngành thủ đô về Ngoại khoa, sản phụ khoa, Nhi khoa, riêng khoa Xương - Bông tiếp thụ người bị bệnh toàn miền Bắc. Là khu vực thực hành cho học sinh, học sinh một số trường Y Dược, có nhiệm vụ khám và chữa bệnh cho người ngoại quốc. Đến nay bệnh viện đa khoa Saint Paul là bệnh viện công lập hạng I của thủ đô Hà Nội, tiến hành nhiều tiện ích khám chữa bệnh phong phú với hơn 600 giường bệnh, 45 khoa phòng và hơn 1.000 nhân viên nhân viên.

Bệnh viện đa khoa Saint Paul là một trong số các phòng khám sản phụ khoa được phái yếu chất lượng, bệnh viện đa khoa Saint Paul có nhiều tiện ích thăm khám, chữa bệnh để cung ứng cho ước muốn của người bị bệnh. đội ngũ cơ sở vật chất của phòng khám được đầu tư đầy đủ, hiện đại, tiên tiến, để chữa bệnh tốt hơn hết.

Bệnh viện đa khoa Saint Paul được cấp giấy phép kinh doanh về lĩnh vực thăm khám, chữa một số chứng bệnh sản phụ khoa. Vì lẽ đó thế mà tại đây hàng ngày có cực kỳ đông người đến để thăm

khám, chữa bệnh. Để giúp việc thăm khám sản phụ khoa xảy ra trong thời gian ngắn, người bị bệnh nên đến sớm và làm một số thủ tục khám ở quầy thông tin của phòng khám.

8. Bệnh viện đa khoa Thanh Nhân

Bệnh viện đa khoa Thanh Nhân cũng là địa chỉ được nhiều người chọn lựa khám sản khoa. đồng thời, phòng khám càng ngày càng coi trọng đầu tư tiến triển về cả nguồn lực bác sỹ, cơ sở vật chất và một số cách chữa hiện đại, tiên tiến.

Hiện nay, phòng khám đã chia khoa sản phụ khoa thành 2 khoa gồm Sản I chuyên chữa vô sinh hiếm muộn và Sản II chuyên sâu về kết luận trước khi sinh. Về khám sản phụ khoa phòng khám chuyên khám về chữa một số bệnh như rối loạn trước thời kỳ mãn kinh, cường kinh, cường kinh, viêm cổ tử cung,...

9. Phòng khám Thái Hà

Phòng khám Thái Hà là phòng khám lớn, danh tiếng và có đáng tin cậy ở Hà Nội chuyên khám và chữa chuyên sâu một số bệnh về sản phụ khoa và quan sát thai sản. Hiện tại, phòng khám đang cung ứng tiện ích khám và chữa ngoại trú cho một số bệnh viêm nhiễm phụ khoa như viêm âm đạo, chu kỳ kinh nguyệt bị rối loạn, một số bệnh lây qua tình dục như HIV, căn bệnh giang mai, viêm gan B,...

Phòng khám được trang bị đầy đủ một số thiết bị máy móc hiện đại, tiên tiến hỗ trợ việc khám và chữa như máy siêu âm màu 4D, máy đo nước ối tự mình, máy sinh hóa,... Một số bác sỹ làm việc tại đây đều được mời từ một số phòng khám danh tiếng như bệnh viện Phụ Sản Trung Ương, bệnh viện Hữu Nghị Bạch Mai, bệnh viện Phụ Sản Hà Nội,...

Chú ý mà một số phái yếu cần biết trước khi đến gặp bác sĩ sản phụ khoa

Nữ giới khi đến gặp bác sĩ sản phụ khoa phái yếu chú ý một số điều phần tiếp theo để tiện lợi cho việc thăm khám hơn:

- Nữ giới nên mặc trang phục dễ dàng, tiện lợi cho việc thăm khám.
- Nữ giới không đến gặp bác sĩ sản phụ khoa khi đang trong kỳ kinh nguyệt.
- Nữ giới tránh giao hợp trước khi đến gặp bác sĩ khoảng 48 giờ để đem lại kết quả khám chuẩn xác hơn.
- Nữ giới không dùng đặt thuốc hoặc thụt rửa âm hộ trong khoảng 72 giờ trước khi khám sản phụ khoa.
- Hành động khám sản phụ khoa không ảnh hưởng đến màng trinh bởi vì chị em phụ nữ chưa giao hợp và đã giao hợp sẽ được khám theo phác đồ khác biệt.

Hiện nay một số khu vực thăm khám, phòng khám sản phụ khoa xuất hiện nhiều như nấm sau mưa. Việc chọn lựa được khu vực đáng tin cậy chất lượng là điều vô cùng cấp thiết. Nội dung trên là một số gợi ý một số phòng khám, khu vực khám sản phụ khoa có đáng tin cậy lớn trên địa bàn Hà Nội, các bạn hãy vận dụng và chọn lựa một nơi hợp lý để giữ gìn nguồn sức khỏe cơ thể quý giá.

[phòng khám phụ khoa tốt nhất ở Hà Nội](#)

[phòng khám phụ khoa tại Hà Nội](#)

[khám phụ khoa ở đâu Hà Nội](#)

[địa chỉ khám phụ khoa tốt ở Hà Nội](#)

[pha thai o dau an toan](#)

[phá thai an toàn ở đâu](#)

[phong kham pha thai](#)

[địa chỉ phá thai an toàn](#)